

Số: 86 /BC-UBND

Vinh Thanh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Việc xây dựng áp dụng duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của xã Vinh Thanh

1. Kết quả đã thực hiện.

UBND xã Vinh Thanh đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2021 triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước xã Vinh Thanh. Để triển khai thực hiện quyết định và kế hoạch, UBND xã đã ban hành Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2020.

Tổ chức đánh giá nội bộ năm 2021 vào ngày 21 tháng 9 năm 2021.

UBND xã Vinh Thanh giao trách nhiệm cho công chức Văn phòng – Thống kê xã chủ trì tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cho các bộ phận liên quan tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung cập nhật quy trình Hệ thống quản lý chất lượng đồng thời phân phối hệ thống tài liệu đến các bộ phận liên quan để thực hiện.

UBND xã đã ban hành Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2020.

UBND xã đã niêm yết, công khai Mục tiêu chất lượng; Chính sách chất lượng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã.

Việc tuân thủ thực hiện các quá trình giải quyết công việc đã xác định trong HTQLCL: Hầu hết các bộ phận thực hiện việc sắp xếp, lưu trữ tài liệu đúng quy định. Hồ sơ tài liệu sắp xếp khoa học đúng quy trình quản lý hồ sơ, quản lý tài liệu đúng quy định. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đúng quy trình xây dựng, từ đó quá trình giải quyết công việc đúng tiến độ. Việc cập nhật hồ sơ, tài liệu hệ thống văn bản để tra cứu... đáp ứng yêu cầu quy trình đã xây dựng.

Hoạt động cải tiến trong HTQLCL: Đã được UBND xã duy trì và cải tiến thường xuyên thông qua thực hiện các hoạt động như thiết lập và phân đấu để đạt được các mục tiêu về chất lượng; Đánh giá nội bộ; Phân tích các kết quả đánh giá của các tổ chức, cá nhân về chất lượng công việc của UBND xã, phân tích thông tin phản hồi của công dân, tổ chức; thông tin về sai lỗi trong quá trình thực hiện công việc... Thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa; Xem xét của lãnh đạo về hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng; Đề xuất cải tiến.

Về đánh giá mức độ hài lòng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Đã tổng hợp lấy ý kiến của tổ chức, người dân đến giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2021; đánh giá chung: đa số phiếu đều đạt mức độ “rất hài lòng”, không có phiếu “không hài lòng”.

2. Đánh giá tình hình thực hiện.

2.1. Nhận xét, đánh giá hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 tại UBND xã.

Việc thực hiện các quá trình giải quyết thủ tục hành chính: Các quy trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại UBND xã thực hiện đúng theo quy trình đã ban hành về các bước xử lý, bộ phận chuyên môn, giao nhận trả kết quả đều được thực hiện đúng thời gian quy định theo mục tiêu chất lượng đề ra.

Lãnh đạo UBND xã quan tâm đến việc thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại UBND xã. Phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên; cử cán bộ, công chức tham gia tập huấn về ISO do cấp trên tổ chức.

Lãnh đạo điều hành công việc có hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch và thống nhất, hạn chế sai sót trong quá trình tham mưu các văn bản hồ sơ đảm bảo yêu cầu sớm và đúng hạn tạo điều kiện thuận lợi cho công dân giám sát việc thực hiện TTHC giảm đáng kể hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức; Cán bộ, công chức được phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình xử lý công việc, được đánh giá năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm khách quan hơn, thực hiện được trách nhiệm, quyền lợi mình đúng nơi, đúng người có thẩm quyền phê duyệt. Mỗi cán bộ, công chức hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm, chủ động trong công việc được giao.

2.2. Những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân của những vấn đề tồn tại trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã.

Luôn nhận được sự quan tâm của cấp trên trong việc hỗ trợ duy trì, cải tiến HTQLCL thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức xã.

Lãnh đạo quyết tâm cao trong việc chỉ đạo, từ khâu lập kế hoạch, xây dựng đến tổ chức áp dụng và duy trì, cải tiến thường xuyên.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính thay đổi liên tục làm cho các quy trình hướng dẫn, biểu mẫu phải thay đổi, gây khó khăn trong quá trình thực hiện, duy trì HTQLCL tại xã.

Một số công chức chưa chủ động cập nhật kịp thời thông tin về văn bản mới ban hành, quá trình nghiên cứu để nắm rõ các quy trình trong xử lý công việc còn chưa sâu.

Trên đây là báo cáo việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại UBND xã Vinh Thanh năm 2021.

Nơi nhận:

- Sở KH&CN tỉnh;
- Phòng Nội vụ huyện Phú Vang;
- TV Đảng ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND xã;
- Các công chức chuyên môn;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Đức Anh